

Trường TH – THCS Kỳ Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Dạy học môn Toán,  
Tiếng Việt lớp 3 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn năm học 2022 – 2023. Nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, tạo cơ hội cho giáo viên chia sẻ, trao đổi cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình giảng dạy, chiều ngày 26/9/2022 bộ phận Tiểu học - Trường TH – THCS Kỳ Nam tổ chức chuyên đề “Dạy học môn Toán, Tiếng Việt lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Đến dự với chuyên đề có đồng chí Lê Văn Lợi – Phó hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể giáo viên trong bộ phận Tiểu học.



*Đồng chí Lê Văn Lợi – Phó hiệu trưởng nhà trường cùng các giáo viên  
trong bộ phận Tiểu học*

Minh họa cho chuyên đề là 2 tiết dạy do cô giáo Tường Thị Bé cùng lớp 3A (môn Tiếng Việt) và cô giáo Đặng Thị Hoà cùng lớp 3B (môn Toán) thực hiện. Với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng cả 2 tiết học đã diễn ra thành công, phát huy được tối đa năng lực của từng cá nhân học sinh, giúp các em học mà chơi, chơi mà học....



*Tiết tập đọc “Giặt áo” của cô giáo*

*Tường Thị Bé cùng lớp 3A*



*Tiết Toán “Bảng nhân 7” của cô giáo*

*Đặng Thị Hoà cùng lớp 3B*

Đến với tiết học Toán của cô giáo Đặng Thị Hoà, học sinh đã được tham gia các hoạt động học tập rất sôi nổi. Nhờ các hình thức dạy học linh hoạt, đa dạng, đồ dùng dạy học phong phú, đẹp mắt, cô đã biến một tiết học toán khô khan thành một tiết học sinh động hấp dẫn, lôi cuốn với học sinh. Tất cả các em đều chú ý nghe giảng và tích cực tham gia trong các hoạt động, các em đã được thực hành các bài tập thông qua trò chơi từ đó vận dụng được bảng nhân 7 vào giải quyết các tình huống thực tiễn.

Với một giọng đọc truyền cảm hứng, nhẹ nhàng, các phương pháp, hình thức dạy học tích cực, với phương châm “ lấy học sinh làm trung tâm”, đã phát huy tối đa được năng lực của học sinh. Cô Tường Thị Bé đã đưa các em học sinh đến với một tiết học tập đọc nhẹ nhàng mà vô cùng hiệu quả. Tất cả các em đều được đọc, được thảo luận nhóm và hiểu được nội dung của bài thơ.

Tại buổi chuyên đề, các giáo viên đã cùng nhau góp ý, đúc rút kinh nghiệm, thảo luận và tích lũy được nhiều kỹ năng nghề nghiệp quý giá. Đây cũng là dịp để các giáo viên trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, chủ động đổi mới, sáng tạo

trong quá trình giảng dạy để phát huy tối đa được năng lực, phẩm chất của học sinh.

Buổi chuyên đề cũng đã được đồng chí Lê Văn Lợi – phó hiệu trưởng nhà trường và các đồng chí trong bộ phận Tiểu học đánh giá cao về tính hiệu quả.

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên đề:



*Cô giáo Trương Thị Bé cùng lớp 3A*





*Cô Đặng Thị Hoà cùng lớp 3B*



*Các giáo viên thảo luận, trao đổi ý kiến*